



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน บางกอกโพสต์	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว หลังจากกรมปศุสัตว์ ประกาศเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้าไปแล้ว 13 จังหวัด คือ สุรินทร์ ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา น่าน บุรีรัมย์ อุบลราชธานี เชียงราย ร้อยเอ็ด สงขลา ระยอง ตาก และศรีสะเกษ นอกจากนี้ ยังต้องเฝ้าระวังโรคระบาดพิษสุนัขบ้าในอีก 42 จังหวัด ซึ่งจัดให้อยู่ในพื้นที่สีเหลือง ปรากฏว่าในสังคมออนไลน์มีการแชร์ข้อมูลถึงปัญหาการตรวจสอบของ สดง. ว่ามีการทักท้วงการใช้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน อปท. จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>นสพ.พรพิทักษ์ พันธุ์หล้า หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เห็นได้จากช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ปี 2561 พบหัวสุนัขที่มีเชือกบวก หรือเชื้อพิษสุนัขบ้าสูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2560 ถึง 2 เท่า แสดงว่ามีการค้นหามากขึ้น ประกอบกับ ปัญหาเรื่องการฉีดวัคซีนในสุนัขมีข้อจำกัดทำให้พบมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ จะประกาศว่าพื้นที่ไหนเสี่ยงน้อยเสี่ยงสูง ซึ่งหากเสี่ยงน้อยก็จะแนะนำให้ฉีดวัคซีนในสัตว์ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ทุก 3 ปี แต่หากประเทศไหนเสี่ยงสูงต้องฉีดวัคซีนทุกปี ซึ่งประเทศไทยจัดในกลุ่มเสี่ยงสูง แต่ที่ผ่านมา ก็ติดขัดเรื่องวัคซีน เพราะถูก สดง.ทักท้วงห้ามใช้บาง ในกรณีสั่งซื้อวัคซีนเพราะไม่ใช่ภารกิจ อย่างไรก็ตาม ล่าสุดในปี 2561 สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย ได้ผลักดันงานมีประกาศให้ท้องถิ่นสามารถซื้อวัคซีนมาฉีดในสุนัข เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ แม้ขณะนี้จะผ่อนคลายนลงได้ แต่ก็ยังต้องสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในพื้นที่ที่ยังไม่เข้าใจ และยังมีมองว่าไม่ใช่หน้าที่ ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ต้องเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือกัน</p> <p>นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าของไทยขณะนี้ยังเป็นที่น่ากังวล เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการตรวจพบสุนัขที่สงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง กรมปศุสัตว์รายงานว่า ปี 2561 เพียง 2 เดือน พบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้แล้ว 2 ราย ขณะนี้มีการตรวจพบสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 251 ตัว ซึ่งสูงกว่าระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 1.5 เท่า โดยพบว่าสุนัขเป็นสัตว์ที่ติดเชื้อมากที่สุดกว่าร้อยละ 90 นอกนั้น พบในแมวและโค ได้สั่งการสคร.ทั้ง 12 เขตและสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ความรู้ที่จำเป็นแก่ประชาชน และเร่งค้นหาติดตามผู้ที่มีประวัติสัมผัสโรคทุกราย ให้มารับวัคซีนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้ง กำชับ อสม.ให้เคาะประตูบ้าน เพื่อเพิ่มค้นหาและติดตามผู้ถูกกัดหรือสัมผัสโรคมารับวัคซีนให้ครบทุกราย สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ให้ช่วยกันสอดส่องสัตว์แปลกหน้า ที่มีอาการดุร้ายและแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์โดยเร่งด่วน</p> <p>ด้าน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สอ.) เปิดเผยว่า สอ.ได้ทำแผนซักซ้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติให้ อปท. รับทราบแล้ว เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยให้แนวทางที่ชัดเจนพร้อมจัดสรรงบประมาณ เพื่อฉีดวัคซีนและงบสำรวจจำนวนสุนัขในพื้นที่รับผิดชอบตัวละ 3 บาท ให้ อปท.ตั้งแต่ปีงบประมาณปี 2560-2563 เพื่อป้องกันปัญหาจาก สดง. ทักท้วง และสนับสนุนให้ อปท.ทั่วประเทศ ให้ความสนใจศึกษาแบบอย่างแนวทางการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ของเทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี หลังจากมีการจัดสร้างศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดต้นแบบ</p> <p>-นครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่านครพนม ลงพื้นที่เพื่อตรวจดูแลความพร้อมในการเลี้ยงดูสุนัขกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ที่รับมาจาก จ.ร้อยเอ็ด จำนวนกว่า 3,000 ตัว โดยเจ้าหน้าที่ ได้ตัดหัวสุนัขที่ล้มตายโดยไม่ทราบสาเหตุจำนวน 5 หัว ส่งไปตรวจ ผลออกมาเป็นลบ ทำให้มั่นใจได้ว่าสุนัขที่ตาย ไม่ได้ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ประกอบกับทางด่านกักกัน มีสัตวแพทย์ประจำการถึง 2 คน ให้ความมั่นใจแก่ประชาชนได้ว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าแน่นอน</p> <p>-เชียงใหม่ สำนักสาธารณสุขเทศบาล ได้ออกสำรวจสุนัขในพื้นที่ เพื่อจัดทำโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ช่วงมีนาคมนี้ โดยได้ประสานกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และกลุ่มแม่บ้าน เพื่อรณรงค์ป้องกันประกาศเสียงตามสาย พร้อมลงพื้นที่ฉีดวัคซีนแก่สัตว์เลี้ยงในชุมชนรวม 14 หมู่บ้าน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>- <b>ประจวบคีรีขันธ์</b> นสพ.สาริชา จันทรลัด หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่วิกฤตที่ อ.หัวหิน และ อ.ปราณบุรี เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เคยเกิดโรคแล้ว และต่อมาพบว่ามี การเกิดโรคซ้ำซาก ส่วน อ.สามร้อยยอด มีการประกาศเป็นพื้นที่สีเหลือง ส่วนอำเภออื่น ยังไม่มีการประกาศเขตโรค ระบาดแต่อย่างใด ยอมรับว่าปัญหาการระบาดของโรคส่วนหนึ่งเกิดจาก อปท.บางแห่งไม่ได้ให้ความสนใจในการจัดซื้อ วัคซีนป้องกัน</p> <p>นายณพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวว่า ในเขตเทศบาลพบโรคพิษสุนัขบ้าครั้งสุดท้ายเมื่อเดือน ธันวาคม 2560 และได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเข้าสู่สภาวะปกติแล้วจนถึงปัจจุบันไม่มีการระบาดเพิ่มแต่อย่างใด แต่เมื่อ มีการประกาศเขตโรคระบาดแล้วเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกฝ่ายจะบูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน</p> <p>- <b>สงขลา</b> นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นพ.สจ.สงขลา กล่าวว่า สำหรับจังหวัดสงขลาปี 2560 ส่งหัวสัตว์ตรวจรวม 135 หัว ผลพบเชื้อพิษสุนัขบ้าจำนวน 65 หัว คิดเป็นร้อยละ 48.15 โดยพบเชื้อพิษสุนัขบ้าในหัวสัตว์ที่ส่งตรวจทุก อำเภอ จึงต้องเร่งรณรงค์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน เพื่อป้องกันการติดเชืโรคพิษสุนัขบ้า</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p> <p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p>	<p><b>ไทยนำเข้าปลาจากฟุกุชิมะ</b></p> <p>- <b>เสนอข่าว</b> หนังสือพิมพ์อาซาฮี ชิมาบุเนะ และเจแปน ไทมส์ รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ญี่ปุ่นเริ่มส่งออกปลาจาก จังหวัดฟุกุชิมะเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 7 ปี นับตั้งแต่เกิดเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รั่วไหลเมื่อปี 2011 โดยส่งออกกลุ่ม ปลาเลี้ยงหมาน้ำหนักราว 110 กิโลกรัม มายังประเทศไทยเป็นประเทศแรกของโลก พร้อมยืนยันว่าเป็นปลาที่ผ่านการ ตรวจสอบมาตรฐานการ ปนเปื้อนของกัมมันตรังสีแล้ว</p> <p>รายงานระบุว่า ปลาจากจังหวัดฟุกุชิมะได้มาถึงประเทศไทยเมื่อวันศุกร์ที่ 3 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยจะนำร่องจำหน่าย ตามร้านอาหารญี่ปุ่น 12 แห่งในกรุงเทพฯ จากนั้นคาดว่าจะทยอยนำเข้าเพิ่มขึ้นและกระจายไปตาม ช่องทางต่างๆ มาก ขึ้น</p> <p>นายซาชิโอะ ทาคิยามะ ผอ.แผนกเกษตรและอาหาร เจโทร กรุงเทพฯ กล่าวยืนยันว่าญี่ปุ่นมีการตรวจสอบคุณภาพ อาหารในการส่งออกทั่วโลก ทุกอย่างต้องถูกตรวจสอบเพื่อยืนยันคุณภาพ รวมถึงไทยก็มีการตรวจสอบเรื่องคุณภาพ นำเข้าสินค้าเช่นกัน</p> <p>นายไพศาล อ่าวสภาพ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจอาหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป กล่าวว่า ร้านอาหารของโออิชิ ไม่มีการขายปลาลิ้นหมาจากฟุกุชิมะตามที่เป็นข่าวกันอยู่ และเท่าที่ค้าขายกับญี่ปุ่นมาหลายสิบปี ตามวัฒนธรรมญี่ปุ่น ถ้าของไม่ดีญี่ปุ่นจะไม่ขายให้คนอื่น ไม่เชื่อว่าญี่ปุ่นจะขายปลาที่มีกัมมันตรังสีออกไปนอกประเทศ</p> <p>- <b>เสนอข่าว</b> นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง แจงปลานำเข้าจากฟุกุชิมะ ต้องผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ มาตรฐานนำเข้า ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กำหนด รวมถึงการควบคุมมาตรฐานกัมมันตภาพรังสี ด้วย ขอประชาชนวางใจได้ คาดผู้นำเข้าปล่อยข่าวหวังโปรโมท</p>
<p>เดลินิวส์</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>ผู้ป่วยโรคไต</b></p> <p>- จากกรณีชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยร้องเรียน รพ.รัฐแห่งหนึ่งใน จ.อุบลราชธานี ออกประกาศเรียกเก็บ เงินมัดจำในการทำเส้นฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท โดยอ้างว่า รพ.ขาดทุน ทำให้ผู้ป่วย โรคไตในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) เดือดร้อน นั้น</p> <p>ล่าสุด นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าเป็นเรื่องจริง แต่มีการ ทำความเข้าใจกันแล้ว ขณะนี้โรงพยาบาลดังกล่าวได้ยกเลิกประกาศไปแล้ว จากนี้ก็ต่อมากล่าวว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ขาดทุน เพราะอะไร ตอนนี้ทางโรงพยาบาลก็มีการตั้งของบสำหรับรักษาผู้ป่วยมาเพิ่ม ต้องมาดูมาเทียบกันด้วยว่าที่ขอมานั้น ราคาของ สปสช.เป็นอย่างไร แล้วทำไมโรงพยาบาลอื่นๆ ถึงไม่มีปัญหา ซึ่งเรื่องราคากลางการรักษาผู้ป่วยโรคไต นั้นมีคณะกรรมการทบทวนอยู่แล้ว ยืนยันว่าเรื่องการรักษาผู้ป่วยโรคไตในระบบบัตรทองนั้น สปสช.ให้สิทธิ ครอบคลุมทั้งหมด ทั้งเรื่องของยา เรื่องการล้างไตทางหน้าท้อง การฟอกเลือดที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดทำเส้น เลือดด้วย ผู้ป่วยไม่ต้องจ่าย หรือสำรองจ่ายเลย เพราะค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะมีสำนักงานกลางเป็นผู้ดูแลอยู่แล้ว</p> <p>ทั้งนี้ ค่ารักษาผู้ป่วยโรคไตนั้นเป็นกองทุนเฉพาะที่แยกจากงบเหมาจ่ายรายหัว โดยมีงบฯ ประมาณ 4-5 พันล้าน บาท ซึ่งใช้การใช้จ่ายจะบางช่วงสูง บางช่วงก็สูงไม่มาก ซึ่งจากการใช้จ่ายในปี 2560 สรุปยอดสิ้นปีงบประมาณ พบว่า ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินดังกล่าวไม่ได้สูงจนเกินวงเงินงบฯ แต่อย่างใด</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ มติชน</p>	<p><b>ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว</b></p> <p>- <b>เสนอข่าว</b> นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. นำคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมติดตามการจัดบริการสุขภาพแรงงานต่าง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์คมชัดลึก สวท.สำนักข่าวไทย ช่องNBT กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>ด้าว และการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จที่ รพ.สมุทรสาคร และกล่าวว่า จะเร่งรัดตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้ ตามมติ ครม. ทั้งนี้ จากการตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ พบว่า สามารถรองรับแรงงานต่างด้าวได้มากกว่า 3,000 คนต่อวัน และให้บริการครบทุกขั้นตอนภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง 50 นาที แต่ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม มีแรงงานต่างด้าวผ่านการตรวจสุขภาพ 14,856 คน จากที่คาดการณ์ไว้ 104,207 คน</b></p> <p>ขณะที่การตรวจแรงงานทั่วประเทศขณะนี้ มีการขึ้นทะเบียนแล้วประมาณ 160,029 คน จากจำนวนแรงงานข้ามชาติทั้งหมด 1,900,000 คน ผลการตรวจสุขภาพพบส่วนใหญ่ร้อยละ 99 มีสุขภาพดี พบผู้ที่ต้องรักษาโรคต่อเนื่อง 440 คน ใน 3 โรค คือวัณโรค เแท้ซัง และซิฟิลิส ในสตรีตรวจพบการตั้งครรภ์ 1,608 คน นอกจากนี้ ยังได้ส่งกลับผู้ป่วยโรคติดต่อในระยะแพร่เชื้อ 157 คน โดยสถิติการเจ็บป่วยของแรงงานต่างด้าว 4 ปีย้อนหลัง พบสาเหตุของการเจ็บป่วยมากที่สุดใน 5 อันดับแรก ได้แก่ อุจจาระร่วง ไข้ไม่ทราบสาเหตุ ปอดบวม ไข้หวัดใหญ่ และโรคตาแดง อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนายจ้าง นำแรงงานต่างด้าวเข้ารับการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ภายในวันที่ 31 มี.ค.นี้ เพื่อป้องกันโรคติดต่อสำคัญที่มาพร้อมกับแรงงานต่างด้าว ความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของแรงงานต่างด้าวและคนไทย</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ NBT</p>	<p><b>สธ.ฉีดวัคซีนผู้แสวงบุญฮัจญ์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ.กล่าวในพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิมที่ไปแสวงบุญพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2561 ที่ประเทศซาอุดี อาระเบีย ว่า รัฐบาลมีความห่วงใยสุขภาพชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคติดต่อระบบทางเดินอาหาร สธ.จึงมีแนวทางการดูแลสุขภาพผู้แสวงบุญ โดยให้ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี ก่อนเดินทาง และในปีนี้มีเตรียมระบบฐานข้อมูลพร้อมทั้งรายงานสถานะสุขภาพแบบเรียลไทม์ มีสมุดวัคซีนที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ พร้อมทั้งส่งหน่วยแพทย์ 3 ทีม รวม 42 คน ไปดูแลด้วย ทั้งนี้ชาวไทยมุสลิม 13,000 คน ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่อรับการวัคซีนก่อนเดินทางได้ ที่จุดบริการ 11 แห่ง เช่น สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี สถานเสาวภา สภากาชาดไทย รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน ฯลฯ</p>
<p>สำนักข่าวไทย ช่อง 9</p>	<p><b>ผลิตภัณฑ์บัวไฟข้าว</b></p> <p>- เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวชื่นชมมูลนิธิ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศจากการที่ผลิตภัณฑ์บัวไฟข้าวได้คว้ารางวัลชนะเลิศการออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยมระดับโลก World Star Winners 2018 จากองค์การบรรจุภัณฑ์โลก ทำให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสมกับเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยกระดับสินค้าสมุนไพรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงขอให้พัฒนาต่อยอดระบบสมุนไพรตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง จนสามารถแปรรูปสมุนไพรให้มีมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มเทียบเท่าระดับโลกได้</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ เดลินิวส์</p>	<p><b>สมุนไพรหอมแสง</b></p> <p>- เสนอบทความ ความป่วยไข้จากโรคร้ายเช่นมะเร็ง เป็นความทุกข์อย่างยิ่งทั้งตัวคนไข้ รวมถึงคนในครอบครัว ดังนั้นทุกหนทางที่เชื่อว่าทำให้หายก็เดินร่นไปหา โดยเฉพาะการแพทย์ทางเลือก ที่มีราคาใช้จ่ายต่ำกว่าการรักษาในโรงพยาบาล จึงได้รับความนิยมเสมอ ซึ่งปรากฏข่าวเสมอว่า ที่ใดใช้สมุนไพรแล้วอาการก็จะบอกต่อ ปัจจุบัน หอมแสง หรือนายแสงชัย แผลเลิศตระกูล เจ้าของสูตรรักษามะเร็ง ซึ่งแจกจ่ายยาฟรีที่บ้านพักที่ จ.ปราจีนบุรี ก็จะมีคนไข้และญาติจากทั่วประเทศเดินทางมาไปรอ</p> <p>กระทรวงสาธารณสุขและวงการแพทย์ผู้รักษา ควรพิจารณาถึงคนไข้และญาติที่ต้องทุกข์ทรมาน เสียภัยกับการเดินทางไกล การรอคอย จึงน่าจะประสานงาน หาทางลดภาระของคนไข้และญาติ หรือช่วยให้ลำบากในการรักษาให้น้อยกว่านี้ ก็จะเป็นการดี</p>
<p>ไทยรัฐ สก๊อปหน้า 1</p>	<p><b>โรคซึมเศร้า</b></p> <p>-เสนอบทความ ว่า ในปี 2020 โรคซึมเศร้า จะเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลกอันดับที่ 2 รองลงมาจากโรคหัวใจ หลอดเลือด สำหรับ "ประเทศไทย" โรคนี้เป็นปัญหาที่ต้องเฝ้าจับตาเป็นอันดับ 4 เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ เพราะมีผลกระทบอย่างมาก โดยให้สำรวจตัวเอง ว่ามีความเสี่ยงหรือไม่ ด้วยแบบประเมินจากกรมสุขภาพจิต</p> <p>จากการสำรวจ...ประชากรไทยป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ถึงร้อยละ 5 หรือกว่า 3 ล้านคน ยังไม่รวมถึงคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองป่วย และโรคนี้นิ่งง่ายทอดทางพันธุกรรมจากพ่อแม่สู่ลูกอีกด้วย ประเด็นสำคัญมีว่า โรคซึมเศร้า เหมือนเป็นเรื่อง</p>

ชื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ คอลัมน์ชัชเตาปูน ตอบจดหมาย	<p>ธรรมดาที่มักถูกมองข้าม คนไม่น้อยคิดว่าจะพบแพทย์ก็ต่อเมื่อมีอาการทางร่างกาย ทั้งที่ความเป็นจริงนั้นความเปลี่ยนแปลงทาง"อารมณ์"และ"จิตใจ" เป็นอาการที่สำคัญของโรคนี้</p> <p>-กล่าวถึงข่าวที่ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ออกมาบอกว่า ปัจจุบันมีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จประมาณ 4,000 คนต่อปี อยู่ในวัยทำงานมากเป็นอันดับ 1 และวัยสูงอายุมากเป็นอันดับ 2 โดยสาเหตุการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุ 3 อันดับแรกคือ ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด, โรคเรื้อรังทางกาย และโรคซึมเศร้า ตามลำดับ</p> <p>อยากจะฝากไปถึงรัฐบาล และหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ได้ช่วยกันหาทางรับมือกับสังคมสูงอายุในระดับมหภาคอย่างจริงจัง ก่อนที่มันจะสายเกินไปกว่านี้ยิ่งมาได้ฟังท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตท่านพูดมา เห็นภาพเลยที่เดียวกับแนวโน้มของการฆ่าตัวตาย สำหรับผู้สูงอายุ มีความเป็นไปได้สูงมาก</p>
ข่าวสด	<p><b>คู่มือดูแลแม่วัยใส</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ว่า กรมสุขภาพจิตห่วงใยปัญหาเด็กที่เกิดจากวัยรุ่นตั้งครรภ์ ผลการศึกษาวิจัยทั้งในและต่างประเทศยืนยันตรงกันว่าลูกที่เกิดจากแม่วัยรุ่นจะมีความเสี่ยงทั้งด้านสุขภาพ พัฒนาการ จิตใจ และสังคม เนื่องจากความไม่พร้อมของแม่ กรมสุขภาพจิตจึงได้ให้สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต พัฒนาคู่มือการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น เพื่อให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพที่สุดเหมือนเด็กทุกคน ขณะนี้ได้แจกจ่ายให้บุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางต้นแบบช่วยเหลือแม่วัยรุ่นตั้งแต่ตั้งครรภ์ จนกระทั่งหลังคลอด และดูแลลูกที่อยู่ในวัย 0-5 ขวบ ช่วยให้ผู้ปกครองเลี้ยงลูกได้ดีขึ้น เด็กได้รับการพัฒนาครบทุกด้าน มีศักยภาพความสามารถไม่ต่างจากเด็กทั่วไป</p>
มติชน สยามรัฐ	<p><b>รณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การจมน้ำเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กไทยเสียชีวิตสูงเป็น อันดับหนึ่งมาตลอด โดยเฉพาะช่วงปิดเทอมใหญ่ภาคฤดูร้อน 3 เดือน (มี.ค.-พ.ค.) เป็นช่วงที่มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด ประมาณ 1 ใน 3 ของการจมน้ำเสียชีวิตของเด็กตลอดทั้งปี ทั้งนี้จากข้อมูล สธ.พบว่า ช่วง 10 ที่ผ่านมา (ปี 51-60) เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิตในช่วงปิดเทอมใหญ่เฉลี่ย 334 รายต่อปี ส่วนในปี 60 มีเด็กจมน้ำเสียชีวิต 708 ราย โดยเป็นในช่วงปิดเทอมใหญ่ถึง 254 ราย หรือร้อยละ 35.9 และส่วนใหญ่อายุ 5-9 ปี นอกจากนี้ พบว่าสาเหตุจมน้ำในช่วงปิดเทอมใหญ่เนื่องจากเด็กชวนกันไปเล่นน้ำกันตามลำพัง ปีที่ผ่านมา พบร้อยละ 42.1 ชวนกันไปเล่นน้ำเป็นกลุ่มตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป และพบมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตพร้อมกัน 3 คน ถึง 4 เหตุการณ์ 2 คน ถึง 10 เหตุการณ์ พบมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงที่เกิดเหตุสูงสุด คือ 12.00-14.59 น.</p> <p>สธ. ได้กำหนดให้วันเสาร์แรกของเดือนมีนาคมของทุกปีเป็นวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ โดยปี 2561 นี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม ซึ่งปีนี้ได้กำหนดหัวข้อที่ใช้ในการรณรงค์ คือ "บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม : พื้นที่เล่นปลอดภัย เด็กไม่จมน้ำ" โดยมีแนวคิดให้ครอบครัว เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความปลอดภัยทางน้ำ และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและชุมชนพึ่งตนเองได้</p>
ข่าวสด	<p><b>เนื้องอกในสมอง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า เนื้องอกในสมอง คือ เนื้อที่เกิดจากการเจริญเติบโตอย่างผิดปกติของเซลล์ในสมอง เนื้อเยื่อและต่อมต่างๆ บริเวณใกล้เคียงกับสมอง ไปรบกวนระบบประสาท และการทำงานของสมอง ทำให้เกิดอาการต่างๆ เนื้องอกในสมองแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1.เนื้องอกที่เป็นเนื้อธรรมดา เป็นเนื้องอกที่มีการเจริญเติบโตช้า ไม่ใช่เซลล์มะเร็ง สามารถรักษาให้หายหรือมีขนาดเล็กลงได้ และมีโอกาสน้อยที่ผู้ป่วยจะกลับมาเป็นอีกหลังการรักษา 2.เนื้องอกที่เป็นเนื้อร้าย เป็นเนื้องอกอันตราย มีการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติ คือ เซลล์มะเร็ง อาจเกิดบริเวณสมอง หรือเกิดขึ้นที่อวัยวะอื่นแล้วลาม</p> <p>ปัจจุบันแนวทางการรักษามีอยู่ 3 วิธี คือ การผ่าตัด ฉายรังสี และการให้ยาเคมีบำบัด หากผู้ป่วยมีเนื้องอกที่ไม่ทำให้เกิดสูญเสียการทำงานของร่างกาย อาจเพียงแคติดตามอาการเพื่อดูว่ามีการขยายตัวของเนื้องอกเพิ่มขึ้นหรือไม่ ถ้าขยายตัวเพิ่มขึ้นจึงค่อยทำการรักษา แต่ถ้าเนื้องอกมีขนาดใหญ่พอสมควรและทำให้เกิดอาการ เช่น อ่อนแรงหรือปวดศีรษะมาก จำเป็นต้องผ่าตัดเพื่อเอาก่อนเนื้องอกออก ในกรณีที่ผ่าตัดเนื้องอกออกไปแล้ว พบว่าเป็นเนื้อร้ายอาจต้องฉายรังสีหรือให้ยาเคมีบำบัดร่วมด้วย</p>
ไทยโพสต์	<p><b>เวียนศีรษะบ้านหมุน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า อาการบ้านหมุน เป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความรำคาญและกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมาก สาเหตุมักเกิดจากสาเหตุของหูชั้นใน หรือระบบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ประสาทก็ได้ คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าเกิดจากน้ำในหูไม่เท่ากัน แต่จากการศึกษาพบว่ามียุงเพียงร้อยละ 50 ที่เกิดจากความผิดปกติของหูชั้นใน ส่วนอาการเวียนศีรษะจากสาเหตุของโรคทางระบบประสาท เช่น โรคหลอดเลือดสมอง มักมีอาการเวียนศีรษะทันทีทันใด โดยที่มีความรุนแรงไม่มาก ร่วมกับมีอาการทางระบบประสาทร่วมด้วย</p> <p>สำหรับรายที่มีอาการเวียนศีรษะและอาเจียนมาก ๆ จะทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและเกลืออย่างรวดเร็ว ส่งผลทำให้ความดันในเลือดต่ำและอาจเกิดภาวะช็อก ทำให้เกิดอันตรายได้ ดังนั้น เมื่อมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนขณะทำกิจกรรมต่าง ๆ ควรหยุดนิ่งพัก เพื่อป้องกันการหกล้ม กรณีที่มีอาการเวียนศีรษะหรือบ้านหมุนมาก ๆ ควรนอนพัก สักครู่จนอาการดีขึ้น หรือนั่งพัก หลับตา และรีบไปพบแพทย์ นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงปัจจัยที่กระตุ้นให้อาการเลวลง เช่น การหันศีรษะไว ๆ การเปลี่ยนอิริยาบถอย่างรวดเร็ว การก้ม-เงยคอนาน ๆ ความเครียด วิตกกังวล อดนอน</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>การวินิจฉัยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อูบิตซ์</b></p> <p>-เสนอข่าว กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เตรียมจัดประชุมเตรียมความพร้อมด้านการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อูบิตซ์ ที่เป็นปัญหาในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมระดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด็น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรคไข้หวัดใหญ่ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อูบิตซ์ จากกระทรวงสาธารณสุข จะเป็นผู้บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ตลอด 2 วัน ส่วนผู้เข้าประชุมประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข จากจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด จำนวน 300 คน</p>
สยามรัฐ	<p><b>อาหารไม่ผ่านมาตรฐาน</b></p> <p>- เสนอข่าว อัย. ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบว่าผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม "น้ำนมถั่วลิสงพร้อมดื่มตราโก้แก้ว" ผลิตโดยบริษัท ชันคอนซูเมอร์ จำกัด ตรวจพบโคลิฟอร์มมากกว่าที่กำหนด ตรวจพบ อี.โคไล ซึ่งที่กำหนดไว้ต้องไม่มี และพบจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคแบคทีเรียสเตรปโตค็อกคัส สเตรปโตค็อกคัส สเตรปโตค็อกคัส ซึ่งเข้าข่ายเป็นอาหารผิดมาตรฐาน ไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท</p> <p>นอกจากนี้ ได้ประกาศผลการตรวจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร "ไฟโต เอสซี" และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเน็กซ์เดย์ ซึ่งฉลากระบุ จัดจำหน่ายโดยบริษัท คัดสรร อินโนเทค จำกัด ผลิตโดยบริษัท อินโนว่า แล็บโบริโอ จำกัด ผลปรากฏว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไฟโต เอสซี ตรวจพบยาแผนปัจจุบัน Fenfluramine และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเน็กซ์เดย์ ตรวจพบยาแผนปัจจุบัน Sibutramine เข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
คมชัดลึก	<p><b>ยีนแบคทีเรียดื้อยาสายพันธุ์ใหม่ "เอ็มซีอาร์-วัน"</b></p> <p>-เสนอบทความ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประกาศผลรางวัลข่าวยอดเยี่ยมหรือรางวัล "อิศรา อมันตกุล" ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล วันที่ 5 มีนาคม ซึ่งตรงกับ "วันนักข่าว" ของทุกปี ปีนี้ นสพ.คม ชัด ลึก คว่า รางวัลข่าวยอดเยี่ยมปี 2560 จาก รายงานข่าวสืบสวนเรื่องแผนสกัด ยีนดื้อยาสายพันธุ์ใหม่จากหมูสู่มนุษย์ โดยเป็นรายสัปดาห์พบคนไข้ยีนแบคทีเรียดื้อยาสายพันธุ์ใหม่ "เอ็มซีอาร์-วัน" (MCR-1) คนไข้มีอาการดื้อยาอย่างรุนแรง แม้แต่ยาปฏิชีวนะหรือยาต้านแบคทีเรีย "โคลิสติน" (colistin) ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาสูงที่สุดยังใช้ไม่ได้ผล นับเป็นครั้งแรกที่พบผู้ป่วยในสัปดาห์ และพบหลักฐานว่า เชื้อตัวนี้อาจแพร่จากฟาร์มหมูสู่คนเลี้ยงหรือคนในฟาร์มก่อนแพร่มายังผู้อื่นที่ไม่ได้เข้าไปสัมผัสในฟาร์มหมูโดยตรง ซึ่งปี 2559 พบว่าฟาร์มหมูของไทยหลายแห่ง ลักลอบใช้ยาโคลิสตินเถื่อน และไม่ได้ใช้เป็นยาเท่านั้น แต่กลับนำมาใช้เป็นส่วนผสมในสูตรอาหารให้หมูกินทุกวัน ที่น่ากังวลคือ "ยาโคลิสติน" ที่ใช้กันทั่วไปในฟาร์มหมูหลายแห่งนั้น ไม่ได้ผ่านการรับรองจากอย. แต่เป็นยาโคลิสตินเถื่อน หรือยาไม่มีทะเบียน โดยมีการลักลอบทำได้ 2 วิธี ได้แก่ 1.การลักลอบนำเข้ามาโดยตรงจากชายแดน 2.ใช้วิธีนำเข้ามาผ่านชายแดนไทยอย่างถูกกฎหมาย แต่ไม่ได้ส่งไปที่โรงงานผลิตยาหรืออาหารสัตว์ตามขั้นตอนที่ควรจะเป็น แต่นำมาขายให้เกษตรกรโดยตรงแทน พบงานวิจัยเป็นหลักฐานยืนยันชัดเจนทั้งของไทยและต่างประเทศ ว่ามีผู้ป่วยคนไทยติดเชื้อเอ็มซีอาร์-วัน แล้ว จ.นครปฐม แหล่งเลี้ยงหมูสำคัญของไทยหลังสุ่มตรวจ 4 ฟาร์มเจอเชื้อตัวนี้ 2 ฟาร์ม หมายถึง ร้อยละ 50</p>
ไทยรัฐ	<p><b>ดูงาน สอน.บ่อสุพรรณ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีปลัด สธ. เปิดงานการตรวจเยี่ยมสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ที่ สธ. จัดสร้างขึ้นเพื่อฉลองเนื่องในวโรกาสมงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ทั้งนี้ จ.สุพรรณบุรี มีสถานีนอนามัยในความรับผิดชอบจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สถานีนอนามัย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เฉลิมพระเกียรติบ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านดอนไร่ อ.สามชุก ทั้ง 2 แห่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านโครงสร้าง อาคารสถานที่ ด้านสภาพภูมิทัศน์ ด้านศักยภาพและคุณภาพการให้บริการ โดยมีแพทย์พยาบาลและทีมสหวิชาชีพมาร่วมให้บริการ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ รวมทั้งมีหน่วยงานองค์กร ชุมชนที่เข้มแข็งร่วมเป็นภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนในการดำเนินงาน
แนวหน้า คอลัมน์ ข่าวภูมิภาค	<b>ไข้เลือดออก</b> -เสนอข่าว นพ.ประกาศ วีระพล นพ.สสจ.อำนาจเจริญ กำชับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอยม. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น รมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยเฉพาะชาวสวนยางพารา ให้ความรู้ด้วยรณรงค์ที่มิได้ใช้งาน โดยใช้มาตรการ"3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค"
ไทยรัฐ	<b>เรือเร็วส่งผู้ป่วย</b> -เสนอข่าว นายบุรินทร์ ไตรรัตน์ สาธารณสุข อ.เกาะช้าง จ.ตราด เปิดเผยถึงการประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวประสบเหตุจมน้ำขณะเล่นน้ำตามชายหาดให้เป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมามีพื้นที่เกาะช้างพบปัญหาการลำเลียงนำส่งผู้ประสบเหตุจมน้ำ (ผู้ป่วยฉุกเฉิน) มายังสถานพยาบาลล่าช้า เพราะจุดท่องเที่ยวแต่ละแห่งอยู่ห่างไกลจากฝั่งและจุดที่เจ้าหน้าที่ประจำอยู่ทาง สพล. เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดค่าน้ำมันชดเชยให้กับเจ้าของเรือเร็วเอกชนที่ลำเลียงนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน อาทิ เรือสปีดโบ๊ตขนาด 1 เครื่องยนต์ ระยะทาง16-50 กิโลเมตร 5,000บาท/ครั้ง เรือสปีดโบ๊ตขนาด 2 เครื่องยนต์ ระยะทาง 16-50 กิโลเมตร 35,000บาท/ครั้ง ทั้งนี้ เรือที่จะเบิกค่าน้ำมันดังกล่าวได้ จะต้องมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมเจ้าท่าเรียบร้อย โดยนำเรือไปขึ้นทะเบียนกับ สนง.สาธารณสุข จ.ตราด
กรมประชาสัมพันธ์	<b>หมอกควันภาคเหนือ</b> -เสนอข่าว ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ยังคงมีหมอกควันปกคลุมโดยทั่วไป ทศนวิสัยในการมองเห็นลดลง โดยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน หรือ PM10 ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกรมควบคุมมลพิษ รายงานว่า PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีปริมาณ 184 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index หรือ AQI) เท่ากับ 128 มีผลกระทบต่อสุขภาพ ด้าน สสจ.แพร่ ได้แจ้งเตือนประชาชนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ให้หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือกิจกรรมที่ออกแรงหนัก ไม่อยู่นอกบ้านหรืออาคารเป็นเวลานาน ๆ ปิดประตูหน้าต่างไม่ให้หมอกควันไฟเข้ามาในอาคาร งดการเผาทุกชนิด ไม่รองน้ำฝนไว้ใช้อุปโภคและบริโภค สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองเมื่ออยู่นอกอาคารหรือในบริเวณที่มีฝุ่นละอองสูง ควรสังเกตหากมีอาการผิดปกติให้ปรึกษาแพทย์หรือไปที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน
ข่าวสด	<b>เปิดอาคารใหม่รพ.บางมูลนาก</b> -เสนอข่าว ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดอาคารผู้ป่วยนอก รพ.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร อาคารดังกล่าวเป็นอาคารผู้ป่วยนอก มีทั้งหมด 4 ชั้น สร้างด้วยงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข และเงินจากประชาชนที่ร่วมกันบริจาครวมจำนวน 73 ล้านบาทเศษ ก่อสร้างเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งอาคารผู้ป่วยนอกดังกล่าวเพื่อรองรับการบริการของประชาชนที่เพิ่มขึ้นให้อย่างเพียงพอ
เว็บไซต์แนวหน้า	<b>ถ่านเม็ดกระตุ้นหลอดเข้าโพรงจมูก</b> -เสนอข่าว ที่ จ. กระบี่ มีเด็กชายวัย 4 ปี เล่นชน จนถ่านเม็ดกระตุ้น หลอดเข้าโพรงจมูก จนต้องนำตัวส่งรพ.กระบี่ เพื่อให้หมอดูดออกมา จึงได้มีการโพสต์แชร์เตือนภัยเป็นอุทาหรณ์ว่าไม่ควรปล่อยให้เด็กเล็กนำมามาเล่น
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<b>ยารักษามาลาเรีย</b> -เสนอข่าว นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันมักซ์ พลังค์ แห่งประเทศเยอรมนี ที่เคยวิจัยพัฒนายาจากสารอาร์ทิมิซิโนน รักษามาลาเรีย มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ได้พยายามปรับปรุงวิธีเพิ่มผลผลิตตัวยาดังกล่าวให้มากขึ้นกว่าเดิม จนกระทั่งพบกลวิธีใหม่ด้วยการทำให้ต้นชิงเฮา เกิดกระบวนการใช้สารคลอโรฟิลล์ในตัวเอง แปลงกรดที่ไม่มีประโยชน์ถึง 40% ให้กลายเป็นสารอาร์ทิมิซิโนน โดยไม่ต้องใช้สารเคมีอื่น ๆ ไปกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาเคมี การพัฒนาวิธีผลิตแบบนี้ จะเพิ่มศักยภาพในการช่วยชีวิตคนนับล้านทั่วโลกและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้วย

